

**PHẢN HỒI Ý KIẾN GÓP Ý CỦA SINH VIÊN
ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐOÀN – HỘI NĂM HỌC 2022 – 2023**

Kính gửi: Khoa Quản trị kinh doanh – Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức

Trong năm học 2022 – 2023, Đoàn trường có tiếp nhận ý kiến góp ý từ sinh viên khoa Quản trị kinh doanh đối với hoạt động Đoàn – Hội và gửi văn bản phản hồi ý kiến góp ý đối với nội dung cụ thể như sau:

Câu hỏi: Bí thư Đoàn trường Tô Thanh My ăn chặn tiền Đoàn phí của Sinh viên.

(1) Thông báo thu đoàn hội phí không rõ ràng, không văn bản, chỉ triển khai miệng cho Bí thư khoa, không đóng trừ điểm rèn luyện, thật vô lý.

(2) Ăn chặn, không trích đoàn phí về cho chi đoàn Lớp.

Hàng năm. Bí thư Đoàn khoa vẫn đi thu Đoàn phí – Hội phí mỗi bạn là 48K/Năm học, bạn nào không đóng bị trừ 10đ rèn luyện. Nhưng lâu nay ở Lớp tụi em không được nhận khoản tiền này. Vậy số tiền này đã đi đâu? Về đâu? Theo quy định của Hướng dẫn thực hiện điều lệ Đoàn thì “Mức trích nộp: Từ chi đoàn trở lên, mỗi cấp được giữ lại hai phần ba (2/3) và nộp lên Đoàn cấp trên một phần ba (1/3) số tiền đoàn phí do đoàn viên đóng hoặc trích nộp của tổ chức Đoàn cấp dưới. Đoàn bộ phận, đoàn cơ sở được giao quyền cấp trên cơ sở được giữ lại hai phần ba (2/3) đoàn phí trong số đoàn phí của cấp mình.” Ở lớp tụi em: 45 đoàn viên x 24.000/năm = 1.080.000Đ/năm, đây là đoàn phí thôi, chưa kể Hội phí nữa nha, số tiền lên gấp đôi. Lớp em được giữ lại 2/3 là: 720.000, nộp cho Đoàn khoa (1/3) là 360.000. Vậy tại sao nhiều năm qua Đoàn khoa lại thu tất cả và không cho Lớp giữ lại. Đây là con số nhỏ của Lớp em.

Còn cả trường thì sao: 5000 đoàn viên x 24.000Đ/năm = 120.000.000Đ/năm học, số tiền Lớp được giữ lại (2/3) là 80.000.000Đ/năm học, số tiền này là rất lớn, vậy số tiền này đã đi đâu? Ai đang làm sai? Hay cố tình làm sai để trục lợi? Nhờ Ban Lãnh đạo Nhà trường giải thích giúp tụi em ạ? Nội dung này tụi em đã phản ánh rất nhiều lần hỏi Bí thư khoa, nhưng không giải quyết, chỉ ập ừ cho qua. Nói là Đoàn trường chỉ trích lại cho cấp khoa thôi, không trích lại cho Lớp, ý kiến nhiều trừ điểm rèn luyện bây giờ. Nhà trường mà ko giải thích rõ ràng việc này, tụi em sẽ phản ánh lên Thành Đoàn, nhà báo, Ủy ban kiểm tra Trung ương vì số tiền này nhiều lắm, hạn chế tham ô, tham nhũng. Tụi em cũng sẽ liên hệ với Cô Hà Mỹ Linh nhờ Cô bảo vệ quyền lợi của Sinh viên tụi em thấp cổ bé họng. (Sinh viên Khoa Quản trị kinh doanh)



Phản hồi từ Ban Thường vụ Đoàn trường như sau:

Đoàn TN – Hội SV trường xin tiếp nhận ý kiến thắc mắc và lo lắng, bức xúc của sinh viên trước vấn đề thu – chi Đoàn phí, Hội phí. Nay Đoàn TN – Hội SV xin giải đáp và thông tin đến sinh viên cụ thể, giúp sinh viên được hiểu rõ hơn về thu-chi Đoàn phí, Hội phí tại trường do trực tiếp Đoàn TN – Hội SV chịu trách nhiệm tổ chức và thực hiện:

Thứ nhất, ý kiến sinh viên về việc cho rằng “*thông báo thu đoàn hội phí không rõ ràng, không văn bản, chỉ triển khai miệng cho Bí thư khoa, không đóng trừ điểm rèn luyện, thật vô lý*”. Đoàn TN – Hội SV triển khai công tác thu Đoàn phí – Hội phí là công việc được thực hiện định kỳ hằng năm do hệ thống Đoàn – Hội trường các cấp thực hiện. Việc triển khai thu Đoàn phí – Hội phí được quy định trong Điều lệ Đoàn, Điều lệ Hội, việc thu được bắt đầu khi sinh viên ổn định học tập từ tháng 09 và tháng 10 hằng năm.

Cuộc họp triển khai thu Đoàn phí, Hội phí được ban hành bằng văn bản “*Thông báo về việc xây dựng Chương trình công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh niên, sinh viên năm học 2022-2023; Triển khai công tác quản lý đoàn viên và thu – nộp Đoàn phí năm học 2022-2023, số 339 ngày 10/9/2022_vb đính kèm*) và hướng dẫn chi tiết phương thức thu (nếu thắc mắc) tại cuộc họp giao ban mỗi học kỳ cho Bí thư Đoàn khoa/bộ môn hoặc lãnh đạo phụ trách công tác thanh niên phụ trách (do GVNV các khoa/bộ môn thực hiện). Nguyên nhân: Có thể do Bí thư Đoàn khoa triển khai về tuyến Chi đoàn, Chi hội theo kinh nghiệm không hướng dẫn chi tiết về phương thức, thời gian thu Đoàn phí hoặc tổ chức họp triển khai toàn hệ thống của Chi đoàn, Chi hội đơn vị mình mà chỉ nhắn tin qua các group (nhóm) đến cán bộ Đoàn – Hội các lớp. Chính điều đó, dẫn đến sinh viên không hiểu về việc thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm “đóng Đoàn phí, Hội phí” gây bức xúc trong sinh viên.

Đối với “việc không đóng trừ điểm rèn luyện, thật vô lý”, được sinh viên phản ánh là do sinh viên chưa hiểu, chưa rõ về lý do và trách nhiệm của sinh viên đối với tổ chức Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên mà mình đang là thành viên của tổ chức ấy. Việc “trừ điểm rèn luyện” nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm sinh viên trong bảng điểm đánh giá rèn luyện HSSV tại mục 8, phần II. Ý thức chấp hành pháp luật và nội quy, quy chế của nhà trường, các qui định pháp luật đối với công dân với mục “Tuân thủ Điều lệ Đoàn, Hội” và trừ 5 điểm khi không hoàn thành Đoàn phí và trừ 5 điểm khi không hoàn thành Hội phí (kết quả trừ dựa trên kết quả danh sách nộp của Bí thư Đoàn khoa/bộ môn hoặc lãnh đạo phụ trách công tác thanh niên phụ trách (do GVNV các khoa/bộ môn thực hiện) định kỳ mỗi học kỳ.

Thứ hai, ý kiến sinh viên về “*Ăn chặn, không trích đoàn phí về cho chi đoàn Lớp*”.

Đoàn TN – Hội SV trường tiến hành thu và chi Đoàn phí, Hội phí đảm bảo đúng quy định và các văn bản pháp lý sau:

1) Cơ sở pháp lý: Điều lệ Đoàn, Điều lệ Hội hiện hành; Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hiện hành; Nghị quyết số 07-NQ/TWDTN ngày

25/11/2010 của Ban Bí thư TW Đoàn về việc thay đổi mức đóng đoàn phí; Thông báo số 1973-TB/TĐTN-BTK ngày 14/5/2021 của BTV Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn cách thu, nộp, quản lý và sử dụng đoàn phí; việc trích nộp đoàn phí; Công văn số 93-CV/ĐTN ngày 30/10/2020 của Đoàn thanh niên về xin ý kiến cho phép mức thu, chi Đoàn phí – Hội phí (Đảng ủy, Hiệu trưởng đã duyệt) và Công văn số 229-CV/ĐTN ngày 29/10/2021 niên về xin ý kiến cho phép mức thu, chi Đoàn phí – Hội phí (Đảng ủy, Hiệu trưởng đã duyệt).

2) Đoàn TN – Hội SV quyết đối không có “Ăn chặn, không trích đoàn phí” mà thực hiện đúng theo các bước thực hiện theo quy định cụ thể (Công văn số 229-CV/ĐTN ngày 29/10/2021 niên về xin ý kiến cho phép mức thu, chi Đoàn phí – Hội phí (Đảng ủy, Hiệu trưởng đã duyệt). Trích nộp về Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh theo quy định. Tiến hành “trích 70% cho hoạt động Đoàn – Hội cấp khoa/khối” với định mức cụ thể “50% cho các mảng hoạt động, 5% cho hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ, 15% cho hoạt động khen thưởng”. “Trích 20% cho hoạt động Đoàn – Hội cấp trường”. “Trích 10% cho hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Đoàn – Hội”.

+ Cấp trường: Mọi hoạt động thu – chi đối với Đoàn – Hội trường đều được lập sổ theo dõi, thu, chi đảm bảo nguyên tắc tài chính theo Điều lệ, quy định định kỳ báo cáo trong cuộc họp BTV, định kỳ 6 tháng và cuối năm.

+ Cấp khoa (Đoàn – Hội khoa/bộ môn): “Phân công đồng chí Bí thư Đoàn khoa/Cán bộ phụ trách công tác thanh niên khoa có trách nhiệm trong toàn bộ thu, chi Đoàn phí, Hội phí của đơn vị; lập hồ sơ theo dõi thu, chi đảm bảo nguyên tắc tài chính theo Điều lệ; đảm bảo dự trù kinh phí cho tất cả hoạt động theo chương trình năm của Đoàn – Hội cấp khoa, khi chi phải đảm bảo các chứng từ theo quy định tài chính; Định kỳ hàng tháng, báo cáo Trưởng khoa; định kỳ 6 tháng và cuối năm, báo cáo BTV Đoàn trường hoặc phục vụ công tác kiểm tra chuyên đề của UBKT Đoàn trường; Báo cáo thu, chi và công khai với Ban chấp hành đơn vị”.

Thứ ba, đối với mong muốn nhận được “kinh phí hoạt động của chi đoàn Lớp” từ nguồn Đoàn phí, Hội phí là nguyện vọng chính đáng của Chi đoàn. Sinh viên hoặc tập thể BCH Chi đoàn, Chi hội xây dựng kế hoạch và gửi Bí thư Đoàn khoa/Cán bộ phụ trách công tác thanh niên khoa duyệt chi theo kế hoạch, vì hoạt động của Chi đoàn, Chi hội được tổ chức phải được đồng ý và duyệt chủ trương của cố vấn học tập và Bí thư Đoàn khoa/Cán bộ phụ trách công tác thanh niên khoa. Điều này được quy định cụ thể tại phần 2, mục IV Chế độ báo cáo thu, chi đoàn phí, hội phí của cấp khoa trong (Công văn số 229-CV/ĐTN ngày 29/10/2021 niên về xin ý kiến cho phép mức thu, chi Đoàn phí – Hội phí (Đảng ủy, Hiệu trưởng đã duyệt).

Thứ tư, phương pháp khắc phục những vấn đề sinh viên nêu. Đoàn TN-Hội SV trường tổ chức họp và triển khai kỹ hơn nữa công tác thu, chi đoàn phí các đơn vị Đoàn khoa/bộ môn trong năm học 2022-2023, nhất là những Chi đoàn, Chi hội mới thành lập. Chi đạo Đoàn khoa/bộ môn phải họp triển khai rõ ràng việc thu, chi Đoàn phí, Hội phí của đơn vị để mọi sinh viên được rõ, kể cả việc trừ điểm trong bảng điểm rèn luyện

HSSV. Đặc biệt, đồng chí Bí thư Đoàn khoa/Cán bộ phụ trách công tác thanh niên khoa phải giải thích và hướng dẫn các Chi đoàn trong việc tổ chức các hoạt động thì ban hành mẫu kế hoạch Chi đoàn, Chi Hội; làm kế hoạch như thế nào; trình duyệt kế hoạch cho CVHT và đề xuất mức kinh phí tổ chức cụ thể. Đồng thời, chỉ đạo Ban Tuyên giáo Đoàn trường có giải pháp tuyên truyền “Ý nghĩa việc hoàn thành Đoàn phí, Hội phí” của sinh viên nhằm đảm bảo “là một đoàn viên, hội viên cần thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình trong tổ chức. Từ đó mới đảm bảo cho hoạt động, hiệu quả duy trì và phát triển tổ chức”. Căn cứ Khoản 3 Điều 4 Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quy định như sau: “3. Đoàn viên không tham gia sinh hoạt Đoàn hoặc không đóng đoàn phí ba tháng trong một năm mà không có lý do chính đáng thì hội nghị chi đoàn xem xét, quyết định xóa tên trong danh sách đoàn viên và báo cáo lên Đoàn cấp trên trực tiếp.” Qua đó, tăng cường ý thức tự giác việc nộp Đoàn phí, Hội phí của sinh viên. Đồng thời, nghiên cứu phương thức nộp Đoàn phí, Hội phí đơn giản, ứng dụng chuyển đổi số khi nộp trong năm học 2023-2024.

Trên đây là nội dung phản hồi đối với ý kiến góp ý của sinh viên Khoa Quản trị kinh doanh trong công tác Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường, Ban Thường vụ Đoàn trường kính gửi đơn vị và sinh viên được nắm thông tin tình hình.

Trân trọng cảm ơn!

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG



Tô Thanh My